

TRANG THÔNG TIN
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ HỌC THUẬT, LÝ LUẬN,
LUẬN ĐIỂM MỚI VỀ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN

1. Tóm tắt mở đầu

Đề tài luận án: Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở thành phố Hà Nội hiện nay.

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01.

Nghiên cứu sinh: Cán Việt Anh.

Người hướng dẫn: 1. TS Thang Văn Phúc; 2. TS Nguyễn Thanh Bình.

2. Nội dung trang thông tin tóm tắt

Một là, luận án phân tích, lập luận một cách khách quan, toàn diện, khoa học và hệ thống những nội dung về tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) như khái niệm, phân loại, tính chất, nhiệm vụ đặc điểm; hoàn thiện bổ sung các nội hàm lý thuyết về cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, ý nghĩa kinh tế xã hội của các TCPCPNN cũng như vị trí, chức năng vai trò quản lý nhà nước đối với các TCPCPNN.

Hai là, luận án đưa ra những số liệu so sánh phân tích nội dung về công tác quản lý nhà nước đối với các TCPCPNN tại thành phố Hà Nội, chỉ ra những mặt còn tồn tại bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Hà Nội; chỉ ra những yếu tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng liên quan đến quản lý nhà nước đối với TCPCPNN trên địa bàn Hà Nội; đồng thời, luận án khái quát thực trạng quản lý nhà nước đối với các TCPCPNN trên địa bàn cả nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Ba là, trên cơ sở quan điểm chỉ đạo về công tác phi chính phủ nước ngoài (Quan triệt các chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội đối với các TCPCPNN; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các TCPCPNN; Xây dựng chiến lược hoạt động đối ngoại của TP. Hà Nội trong những năm tới) và phương hướng quản lý nhà nước đối với TCPCPNN tại TP. Hà Nội (Hoàn thiện quản lý hoạt động các tổ chức phi chính phủ ở Hà Nội; Đổi mới phân cấp quản lý viện trợ phi chính phủ trong việc thẩm định, phê duyệt các chương trình, dự án), luận án đề ra 7 giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với TCPCPNN trong thời gian tới tại thành phố Hà Nội, gồm: i) Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân; ii) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy trên cơ sở chỉ đạo của Đảng và Nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế; iii) Xây dựng, củng cố, hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước, thành lập ban chỉ đạo liên ngành về công tác phi chính phủ nước ngoài; iv) Đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý phi chính phủ nước ngoài; v) Tổ chức nghiên cứu, thống kê, đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp quản lý phù hợp với từng giai đoạn; vi) Xây dựng quy chế phối hợp tránh chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các đơn vị của thành phố Hà Nội; vii) Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các TCPCPNN.

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2015

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU SINH

TS. Thang Văn Phúc

TS. Nguyễn Thanh Bình

Cán Việt Anh

